

Số: 15/BC-HĐND-KTXH

Bù Đắng, ngày 01 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO
kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm
và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; sửa đổi bổ sung năm 2019; Quy chế hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chương trình hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện năm 2023, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 như sau:

I. Kết quả hoạt động.

1. Tổ chức, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban.

Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho HĐND, Thường trực HĐND huyện trong việc quyết định các vấn đề thuộc các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách ở địa phương.

Tổ chức tốt các hoạt động của Ban và phù hợp với tình hình thực tế, triển khai thực hiện kịp thời các chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, có sự phối hợp tốt với Văn phòng HĐND & UBND huyện. Các thành viên Ban đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình, chủ động học hỏi, tìm hiểu, trao đổi giữa các thành viên Ban để nâng cao kỹ năng giám sát, chất vấn...

2. Hoạt động giám sát của Ban.

Việc triển khai Chương trình giám sát của Ban được thực hiện kịp thời, không chồng chéo về thời gian, đối tượng chịu sự giám sát với Thường trực, các Ban khác, đảm bảo hoàn thành Chương trình công tác và không gây ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của các đơn vị chịu sự giám sát.

Việc triển khai thực hiện quy trình giám sát của Ban đảm bảo đúng quy định của pháp luật, từ khâu ban hành quyết định thành lập đoàn giám sát, xây dựng kế hoạch, nội dung đề cương giám sát gửi các cơ quan chịu sự giám sát; thông báo kết quả giám sát đến các cơ quan chịu sự giám sát và các cơ quan có liên quan.

Kết quả 6 tháng đầu năm, Ban đã hoàn thành 100% kế hoạch giám sát đề ra, (đến hết tháng 5/2023, Ban đã tiến hành giám sát trực tiếp đối với 01 đơn vị (*Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện*) và trong tháng 6/2023 sẽ giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách nhà nước, tình hình thanh quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn huyện và dự toán điều chỉnh thu - chi ngân sách nhà nước vốn đầu tư công năm 2023 đối với 4 đơn vị (*Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi Cục thuế, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban QLDA-XD huyện*).

Hình thức giám sát chủ yếu giám sát thông qua báo cáo và trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị; giám sát thông qua việc tham dự các cuộc họp của UBND huyện, qua công tác tiếp công dân, thông qua khảo sát thực tế... Sau giám sát, Ban đã kịp thời đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Đồng thời thường xuyên theo dõi tiến độ giải quyết, xử lý các kiến nghị của Ban đối với các đơn vị chịu giám sát.

Nhìn chung các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát thực hiện tương đối tốt các quyền và trách nhiệm của mình trong hoạt động giám sát của HĐND như: chấp hành tốt chế độ báo cáo, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho Đoàn giám sát; tham mưu giải quyết các kiến nghị của Ban.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác giám sát Ban vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Một số thành viên đoàn giám sát, nhất là thành viên đại diện các cơ quan, đơn vị được Ban mời tham gia, chưa sắp xếp thời gian để tham gia xuyên suốt đợt; từ đó đã phần nào ảnh hưởng đến chất lượng giám sát.

3. Hoạt động thẩm tra. Trong 6 tháng đầu năm (tính đến hết tháng 5/2023), Ban được Thường trực HĐND huyện phân công thẩm tra 01 văn bản giữa 2 kỳ họp của HĐND (Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 04/4/2023 của UBND huyện về danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 đợt 1). Trong tháng 6/2023, Ban thực hiện thẩm tra các dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội của các cơ quan trình tại kỳ họp giữa năm.

4. Các hoạt động khác. Ban đã thực hiện tốt và thường xuyên chế độ báo cáo cho Thường trực HĐND huyện; tham gia các công tác do Thường trực phân công; kịp thời tham mưu Thường trực HĐND huyện các vấn đề, nội dung theo sự phân công của Thường trực.

II. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

- Hoàn thành các nội dung Chương trình giám sát của Ban năm 2023.
- Thẩm tra các văn bản liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội trình tại kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Tham mưu tốt cho Thường trực HĐND huyện các vấn đề, lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban khi được Thường trực HĐND giao, đảm bảo về chất lượng và thời gian.

Trên đây là báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
K. TRƯỞNG BAN
PH. TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thu Hương